

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIẾN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2024**

1. Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân trồng cây bàng vuông tại Đồng Tháp

Sáng ngày 27/3, Lữ đoàn 125 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng và trồng cây bàng vuông ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp gồm: Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo.

Có 12 cây bàng vuông được trồng tại 03 điểm trường gồm: Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3 (huyện Hồng Ngự); Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 1 (thành phố Hồng Ngự); Trường Trung học phổ thông Tân Hồng (huyện Tân Hồng) và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Thông qua hoạt động này nhằm tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, địa phương của tỉnh Đồng Tháp với Đảng ủy Quân chủng Hải quân nói chung, giữa Ban Tuyên Tỉnh ủy và Lữ đoàn 125 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói riêng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Xã Mỹ Hiệp vượt kế hoạch về đích nông thôn mới nâng cao

Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương xã Mỹ Hiệp đã về đích nông thôn mới nâng cao trước 01 năm so với kế hoạch đề ra; đồng thời nhấn mạnh, chương trình xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, do đó địa phương phải tiếp tục phấn đấu, có bước đi vững chắc hơn nữa để người dân phát triển khá, giàu, vươn lên làm chủ cuộc sống; tiếp tục đồng lòng xây dựng Mỹ Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng nên thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp luôn quan tâm chỉ đạo các áp vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Sầu riêng, ổi lê, mít v.v., cùng với đó là ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, liên kết sản xuất tiêu thụ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đồng Tháp nhiều hoạt động thiết thực trong tuyên truyền về biển, đảo

Chiều ngày 27/3, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Lữ đoàn 125 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phối hợp tuyên truyền biển, đảo; thu hút nguồn nhân lực.

Ngày 14/10/2013, Tỉnh ủy Đồng Tháp ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Việc cụ thể hóa chương trình ký kết được giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lữ đoàn 125 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thực hiện.

Trong 10 năm qua, tỉnh Đồng Tháp có nhiều hoạt động quan tâm hướng về biên, đảo của Tổ quốc mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” đã vận động được hơn 100 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội vùng biên giới và biển, đảo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ năm 2014. Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK21, với số tiền hơn 08 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ cuộc vận động “Tám lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và chương trình “Vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” trên 08 tỷ đồng v.v..Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tăng cường các giải pháp ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo Công văn số 154/UBND-KT ngày 14/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường theo dõi thông tin dự báo hạn hán, xâm nhập mặn nguồn nước của các cơ quan chuyên ngành khí tượng, thủy văn và cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp, làm cơ sở tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp theo thực tế. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

Trong đó, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao, những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương khu vực biên giới tăng cường giám sát người nhập cảnh để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch (bao gồm dịch trên gia cầm và ở người). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Biên tập
NGUYỄN VIỆT TIẾN**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949